



ประชุมเชิงปฏิบัติการประกวดและมอบรางวัล Best Practice

สถานประกอบการ สาวไทยแถมแดง ด้วยวิตามินเสริมพิเศษ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี



แพทย์หญิงอัมพร เบญจพหลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม โดย **แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ** กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ : มอบรางวัลต้นแบบสถานประกอบการสาวไทยแถมแดง ด้วยวิตามินเสริมพิเศษ ซึ่งเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธาตุเหล็กและโฟเลตในหญิงวัยเจริญพันธุ์ และมีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จนเกิดเป็นแนวทางการดำเนินงานสาวไทยแถมแดงในองค์กรของตนเอง



ผู้เข้าร่วมการประชุม : ผู้แทนจากสถานประกอบการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมอนามัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 135 คน



รางวัล Best Practice มอบให้แก่สถานประกอบการที่รับมอบนโยบายและดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ ภายใต้โครงการฯ ประเภทดีเยี่ยม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอลต้า อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมให้บริโภคอาหารครบ 5 หมู่ และส่งเสริมให้บริโภคผัก ผลไม้ รวมทั้งอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงในสถานประกอบการอย่างชัดเจน สำหรับประเภทดีเด่น จำนวน 9 แห่ง และประเภทดี จำนวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง

เสวนา “การดำเนินงานโครงการสาวไทยแถมแดง ในสถานประกอบการ”

ดำเนินการเสวนา โดย พญ.พรเลขา บรรหารศุภวาท หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียน พญ.สุนิสา ศุภเลิศมงคลชัย สำนักโภชนาการ และผู้แทนจาก 3 บริษัท

- บริษัท เอลต้า อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) มีนโยบายการดำเนินโครงการฯ ในองค์กร ผู้บริหารเห็นความสำคัญ และจัดสรรซื้อวิตามินโพลีกให้กับพนักงาน
- บริษัท เค วี เอ็น อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต (1991) จำกัด มีการดำเนินโครงการฯ ให้วิตามินธาตุเหล็กและโพลีกต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก รพสต. และผลตรวจสุขภาพประจำปี 60 และ 61 ภาวะโลหิตจางลดลง จากร้อยละ 28 เหลือ ร้อยละ 19
- บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) ขนาดใหญ่ แต่สามารถควบคุมกำกับติดตามการแจกจ่ายวิตามินผ่านหัวหน้า และมีบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ ได้รูปแบบการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทองค์กรของตนเอง การสนับสนุนช่องทางบริการวิตามินเพื่อความยั่งยืน และการนำไปสู่การมีนโยบายสาวไทยแถมแดงในองค์กรต่อไป

ก้าวต่อไป... “สาวไทยแถมแดง”

ขยายเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้ครอบคลุม เช่น หญิงวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชน เป็นต้น พร้อมทั้งการสร้างความรู้สุขภาพ (Health Literacy) ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจ สามารถตอบโต้ ชักถาม ตัดสินใจ จนถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนสามารถเข้าถึงวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโพลีก ซึ่งบรรจุอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งประสานองค์การเภสัชกรรมให้ผลิตวิตามินดังกล่าวให้เพียงพอ



QR code เอกสารประกอบการประชุม

